

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ข้แจงการแก้ไขปัญหาลำต้นน้ำมัน
๒. KOFIC วิเคราะห์ผลโครงการประกันภัยข้าวนาปี ๕๘/๕๙ ต่ำกว่าเป้า
๓. เกษะติดผลไม้ - เนื้อสัตว์ โกงราคากระทบบชาวบ้าน
๔. ัจปรับโครงสร้างข้าว - ปาล์มน้ำมัน
๕. ไทยเซ็นเอ็มไออยู่จีนงเพิ่ม ๖ สินค้าเกษตร
๖. ผุดแคมเปญไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
๗. แนะนำะคาศักสถาน เปิดตลาดอูตาเกษตร
๘. วว.โต้โผประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์
๙. พาณิชย์จับมือผู้ผลิตช่วยภัยแล้ง ขนสินค้าราคาพิเศษขายในพื้นที่
๑๐. พลังงานพร้อมรับข้าวเน่าผลิตเอทานอล
๑๑. ะ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหา
๑๒. โรงตั้งรัฐอัด๕๐๐ล้าน แก้ภัยแล้งเกษตรกร
๑๓. EUพนพิช อาหารทะเลราคาพุ่ง
๑๔. ระดมพันธุ์ข้าวกว่า ๒๐๐ สายพันธุ์ ออกไช่วางงานวันเกษตรแห่งชาติ ๕๘ ที่สุรินทร์

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
- ไทยโพสต์
- เดลินิวส์
- เดลินิวส์
- กรุงเทพธุรกิจ
- คมชัดลึก
- มติชน
- กรุงเทพธุรกิจ
- คมชัดลึก
- แนวหน้า
- บ้านเมือง
- โพสต์ทูเดย์
- บ้านเมือง
- แนวหน้า

ชี้แจงการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัด กระบี่ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน

ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มทั้งระบบในจังหวัดที่เป็น แหล่งผลิตสำคัญ และนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้อง โดยมีรองผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว กล่าวต้อนรับ และนางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกวิจยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้ กล่าวรายงาน

สำหรับการสัมมนา มีการชี้แจง

มาตรการแก้ไขปัญหาปาล์ม น้ำมันและ น้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดย นายคณิต ลิขิต วิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร และ นายอิทธิพงศ์ คุณากร บดินทร์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รวมทั้งการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ พันธุ์ และการเก็บเกี่ยวทะลายน้ำมันคุณภาพ โดย

นางสาวอรรรัตน์ วงศ์ศรี และนางสาววิษณีย์ จอมทรัพย์สิน ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษทาง ความต้องการใช้ไบโอดีเซลในอนาคต โดย นายทวีป พลเสนา ผู้แทนกรมพัฒนา พลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงาน และการ จัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และแนวทาง การพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบ แห่ง โดย นายพรสกลิต ฉิมวารี ผู้แทนกรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

KOFC วิเคราะห์ผลโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2558/59 ต่ำกว่าเป้า แนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงข้อดีของโครงการ

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFCA) ได้วิเคราะห์การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558/59 ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัยน้ำท่วม ลมที่ช่วง วาดภัย ภัยแล้ง อากาศหนาว/ลูกเห็บ อัคคีภัย และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด ซึ่งแบ่งเป็น 5 พื้นที่ตามระดับความเสี่ยงได้แก่ พื้นที่เสี่ยงต่ำมากที่สุด เสี่ยงต่ำมาก เสี่ยงต่ำเสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง โดยจัดเก็บเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 124.12 บาท ถึง 483.64 บาท ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 60-100 บาทต่อไร่ และรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ 64.12 - 383.64 บาทต่อไร่ โดย กรม.มีมติให้อนุเคราะห์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการ เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัย กับผู้รับประกันภัยภาคเอกชนซึ่งขณะนี้บริษัท

ประกันภัยเข้าร่วมโครงการ 7 บริษัท

สำหรับวงเงินความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 6 ประเภทแรก เกษตรกรจะได้รับในอัตรา 1,111 บาท/ไร่ ส่วนภัยศัตรูพืชและโรคระบาดวงเงินความคุ้มครองจะอยู่ที่อัตรา 555 บาท/ไร่ ทั้งนี้ โครงการในปี 2558ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ที่ 1.5 ล้านไร่ แต่เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน พบว่า มีการประกันภัยไปแล้วทุกพื้นที่ความเสี่ยง รวมจำนวนทั้งหมด 295,050 ไร่ ค่าเบี้ยประกันภัยรวม 128 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันภัยที่รัฐบาลสมทบ 101 ล้านบาท เกษตรกรเข้าร่วม 31,787 รายที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 20% ของพื้นที่เป้าหมาย

ความจริงแล้วโครงการประกันภัยข้าวนาปีเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ภาวะภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นหากเกษตรกรทำประกันภัยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ ซึ่ง KOFC ได้วิเคราะห์การประกันความ

เสี่ยงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของปี 2558 ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด แม้จะต้องจ่ายเบี้ยประกันรวม 47 ล้านบาท แต่ได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 523 ล้านบาท (สำหรับภัย 6 ประเภท) ฉะนั้นจะมีค่าส่วนต่างของเบี้ยที่จ่ายและค่าสินไหม 476 ล้านบาท ขณะที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เกษตรกรต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยรวม 3.80 ล้านบาท แต่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 70 ล้านบาท มีส่วนต่างของเบี้ยที่จ่ายและค่าสินไหม จำนวน 66 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี แม้โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง แต่จากผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ยังพบว่าเกษตรกรให้ความสนใจต่ำกว่าเป้าหมายมาก ดังนั้น จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขการทำประกันอย่างชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร และควรมีการบูรณาการประเมินพื้นที่เสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสและเป็นความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงการขยายประเภทของสินค้าเกษตรที่ทำประกันภัยเพิ่มขึ้น เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พร้อมกันนี้ มูลค่าเบี้ยประกันโดยบริษัทประกันภัยดำเนินการนั้น จะต้องพิจารณาถึงเบี้ยประกันที่แท้จริงว่าควรอยู่ในระดับใด หากว่ารัฐบาลไม่เข้าไปอุดหนุน เพื่อให้โครงการนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โก๊ะติด‘ผลไม้-เนื้อสัตว์’ โก่งราคากระทบชาวบ้าน

๗ รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังกำลังติดตามรอดูสถานการณ์ราคาของสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ช่วง 1-2 เดือน ข้างหน้า ว่ามีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ภัยแล้งหรือไม่ เนื่องจากการปรับเพิ่มราคาสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยจากข้อมูลของเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับราคาผักและผลไม้ พบว่าปรับขึ้น 0.85% เท่านั้น และหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาผักและผลไม้ปรับตัวลดลง 0.23% สะท้อนถึงปัญหาภัยแล้ง ปี 58 อาจไม่ไ้รุนแรงกว่าปีก่อน ๆ แต่เป็นเพียงภัยแล้งตามฤดูกาลเท่านั้น

ทั้งนี้ ขอมรับว่าเศรษฐกิจภาคเกษตรในปี 58 ยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง สะท้อนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน เม.ย. 58 หดตัวที่ 13.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของผลผลิตในหมวดพืชผลเป็นสำคัญโดยเฉพาะข้าวเปลือก หดตัวที่ 37.3% เพราะได้รับผลกระทบจากที่ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในระดับต่ำสุด จะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกล่าวรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) คาดการณ์ผลผลิตภาคเกษตรปี 58 อยู่ในช่วงลบ 1.8 ถึงลบ 0.8 ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน ปี 58 เนื่องจากปัจจุบันประมาณ 35% ของแรงงานรวมอยู่ในภาคเกษตร รวมทั้ง ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ยังเป็นการหดตัวต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังที่โดยปกติจะทำให้ดัชนีฯ ปรับตัวดีขึ้น แต่ผลผลิตข้าวเปลือกตั้งแต่ต้นปีที่หดตัวในระดับสูง จากปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงยาวนานจนส่งผลให้ภีในเขื่อนสำคัญอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์

“ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้จัดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังตั้งแต่ปลายปี 57 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตข้าวนาปรังได้ในฤดูการเก็บเกี่ยวนี้ ประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่ยังไม่คลี่คลายลงในเขตพื้นที่เพาะปลูกข้าว และบริเวณเหนือเขื่อนสำคัญ ๆ ทำให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทยปี 58 อาจชะลอตัว โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังที่จะมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง”.

จับรับโครงสร้างข้าว-ปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายโอกาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมมีโครงการการปรับโครงสร้างโดยการบริหารจัดการแปลงใหญ่ซึ่งจะดำเนินการ 2 ส่วน คือ ข้าว และ ปาล์มน้ำมัน โดยในส่วนของ ข้าวได้ร่วมกับกรมการข้าว รวบรวมข้าว 4 กลุ่ม คือ ข้าวเป้าหมาย ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า และข้าวต้องการของตลาด แต่ในส่วนของการบริหารจัดการแปลงใหญ่เรื่องข้าวเน้นกรมการข้าวต้องวางแผนในการปฏิบัติตามความเหมาะสมและนำไปถ่ายทอดกระบวนการตามนโยบายของกรมการข้าวเอง

ส่วนที่ 2 ปาล์มน้ำมัน มีเป้าหมาย คือการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และบริหารจัดการการตลาด ซึ่งมีกลุ่มสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคใต้ ในเขตนิคมสหกรณ์ 10 แห่ง 12 นิคม เป็นต้นแบบโดยจะดำเนินการรวบรวมสมาชิกประมาณ 100-150 ราย มีเนื้อที่ประมาณ 2 พัน ถึง 5 พันไร่ ในรัศมี 5 กิโลเมตรพร้อมกับเลือกผู้บริหารจัดการแปลงและวางแผนคิดในการลดต้นทุนการผลิต การใช้พันธุ์ปาล์มที่ดี การผลิตได้มาตรฐานหรือไม่ ใช้น้ำปุ๋ยอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากโครงการการปรับโครงสร้างโดยการบริหารจัดการแปลงใหญ่เสร็จจะทำให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ มีกระบวนการผลผลิตที่ได้มาตรฐานผลผลิตเป็นไปตามความต้องการของตลาดในอนาคตได้.

ไทยเซ็นเอ็มโอยูจีนชงเพิ่มสินค้าเกษตร

ไทยชงเพิ่ม 6 สินค้าเกษตร“ผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลัง น้ำตาล ผัก ผลไม้ ประมง และ
อาหารปรุงแต่ง”ให้จีนพิจารณาเพิ่มมูลค่าการค้า
ควบคุมโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง เร่งสรุป
สัญญาซื้อขายจีทูจี คาดเซ็นสัญญาได้เร็วๆ นี้
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 3
โดยมีนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะ
กรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ตัวแทน
ของฝ่ายจีนเข้าร่วม ว่า จากการลงนามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างไทยและจีน ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.
2557 ขณะนี้ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ 3
ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้า
ความร่วมมือขยายการค้าสินค้าเกษตรที่จะ
ควบคุมไปกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้หารือในส่วนของ การซื้อ
ขายยางปริมาณ 2 แสนตันที่ได้บรรลุข้อตกลง
ในรายละเอียด และคาดว่าจะมีการลงนามใน
สัญญาซื้อขายในเร็วๆ นี้

สำหรับในส่วนของการซื้อขายข้าว ได้มี
การหารือในเงื่อนไขต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยน
สัญญาซื้อขายระหว่างกัน เพื่อพิจารณาใน
รายละเอียดทางเทคนิค อีกทั้งในที่ประชุม
ฝ่ายไทยยังได้มีการเสนอรายละเอียดแนวทาง
ในการขยายบริเวณการค้าสินค้าเกษตรอื่นนอก
เหนือจากข้าวและยางพาราเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อ
ตกลงภายใต้บันทึกความเข้าใจ ที่ได้มีการ
ลงนามไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทางฝ่ายจีนได้รับหลักการ
ตามที่ฝ่ายไทยเสนอ และจะนำรายละเอียด
ไปพิจารณา และจะนำมาหารืออีกครั้งในการ
ประชุมครั้งต่อไป

โดยสินค้าที่ไทยเสนอให้มีการซื้อขาย
ระหว่างกันเพิ่มเติมครั้งนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

มันสำปะหลัง น้ำตาล ผัก ผลไม้ ประมง และ
อาหารปรุงแต่ง

ทั้งนี้ในส่วนบันทึกความร่วมมือด้าน
การค้าสินค้าเกษตร ระหว่างไทย-จีน ได้มีการ
ลงนามกันไปเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2557 ณ
กรุงเทพฯ ซึ่งมีการประชุมหารือกันครั้งแรก
ที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ที่นครคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และครั้งที่ 3 ที่ไทย โดยความร่วมมือ
ภายใต้ความตกลงดังกล่าว ถือเป็นช่องทาง
สำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าของไทยไป
ยังตลาดจีน ที่ถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1
ของไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 ล้านล้าน
บาท และสินค้าเกษตรก็เป็นสินค้าส่งออกสำคัญ
มีศักยภาพของไทย ซึ่งจีนเองก็มีความต้องการ
นำเข้าสินค้าเกษตรจำนวนมากและเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี จึงเชื่อว่าความร่วมมือภายใต้ความ
ตกลงนี้จะเป็นการขยายปริมาณและมูลค่า
ระหว่างกันได้

จุดแคมเปญไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์ ได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชามยาจก สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการดำเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจ โดยเน้นการสร้างมาตรฐานคุณภาพการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ให้ได้รับมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ พร้อมจัดแคมเปญ “รักใคร่ ให้ Riceberry” ในงานเปิดตัวโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ณ สานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แนะเจาะ‘คาช้กสถาน’ เปิดตลาดอุตสาหกรรม

รายงานข่าวจากสถาบันอาหารแจ้งว่า ได้จัดทำรายงาน สถานการณ์ตลาดอาหารของประเทศคาช้กสถาน พบว่ามีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับดี ทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสามารถในการจับจ่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งโครงสร้างประชากรที่ยังมีคนอายุน้อยจำนวนมาก ทำให้อยอมเปิดรับวัฒนธรรมอาหารต่างชาติและสินค้าใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2557) ตลาดอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋องมีการเติบโตต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 2% ต่อปีในเชิงปริมาณ และ 5% ต่อปีในเชิงมูลค่า

“คาช้กสถานถือเป็นตลาดส่งออกใหม่ที่ผู้ส่งออกของไทยยังมีการส่งออกอาหารไม่มากนัก ปีที่ผ่านมามีมูลค่าเพียง 65 ล้านบาท สินค้าหลัก ได้แก่ สับประตกระป๋อง ข้าวโพดหวานแปรรูป ทูน่ากระป๋อง ซอตเทนนิ่ง มาร์การีน ปลาแมคเคอเรลแปรรูป และบีนี่ช่วง 4 เดือนแรก มีการส่งออกไปคาช้กสถานเพียง 28 ล้านบาท” รายงานข่าวระบุ

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยควรเข้าไปลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป การเลี้ยงสัตว์ ในรูปแบบฟาร์มปศุสัตว์ การแปรรูปข้าวสาลี เพราะจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ ช่วยผลักดันตัวเลขส่งออกได้อีกทางหนึ่ง

ว.โต้โผประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ หวังเพิ่มโอกาสความร่วมมือในตำนานวิจัยเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ในอนาคต เปิดเวทีประชุมนำเสนอภาพรวมการผลิตและเทคโนโลยี พร้อมหารือการพัฒนาฐานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

นางสาวสุสิริรัตน์ บรรจงลิขิตกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สถาบันฯ เตรียมจัดการประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ ASEAN+3 Organic Agriculture Forum ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมรามการ์เด้น กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมสถานการณ์การผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศอาเซียน +3 คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

อีกทั้งก่อให้เกิดเวทีเสวนาถึงปัญหาในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละประเทศ รวมถึงมาตรฐานที่เหมาะสมของสินค้าในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพิ่มโอกาสความร่วมมือในตำนานวิจัยของกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ในอนาคต

ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค์รวมมุ่งเน้นส่งเสริมและให้ความสำคัญกับระบบนิเวศทางการเกษตร อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรธรรมชาติและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ ผสมผสานกับการใช้วิธีการต่างๆ เช่น องค์ความรู้พื้นบ้าน นวัตกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีในธรรมชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ

สารเคมีทางการเกษตร

ภายหลังการรวมตัวกันของสิบประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละประเทศจัดเป็นหนึ่งตลาดและหนึ่งฐานการผลิตสินค้าเกษตร ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์จะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนกำหนดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร และความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก กลุ่มประเทศอาเซียนควรต้องร่วมมือกันพัฒนองค์ความรู้และนวัตกรรมช่วยสนับสนุน เพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิตของผลิตผลทางเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงร่วมกันพัฒนาฐานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Standard for Organic Agriculture : ASOA) ซึ่งจะมีผลบังคับต่อประเทศผู้ค้าในระยะเวลาอันใกล้

พาณิชย์จับมือผู้ผลิตช่วยภัยแล้ง บนสินค้าราคาพิเศษขายในพื้นที่

● พาณิชย์ตั้งผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ช่วยภัยแล้ง
บนสินค้าขายผ่านสหกรณ์ของ ธ.ก.ส. พร้อมส่ง
โมบาย ยูนิค ศูนย์ชุมชน ขอเวลาศึกษากรณีทุบราคา
ข้าวอีกระยะ ยืนยันผลิตจริงไม่ปล่อยไว้แน่นอน
๕ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้ผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กว่า 10 ราย ใน
การนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันกว่า 20
รายการ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ปลากระป๋อง น้ำปลา นมผง เป็นต้น มาลดราคา
จำหน่าย 10-40% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 34 จังหวัด ผ่านร้าน
ค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. (ส.ก.ต.) 250 แห่ง โดยจะมีระยะเวลา
การดำเนินการจำหน่าย 6 เดือน ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มดำเนินการได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2558

“ปกติร้านค้าสหกรณ์ของ ธ.ก.ส. จะ
จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น
ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องมือการเกษตรอยู่แล้ว
แต่จะเพิ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพเข้าไป
จำหน่าย ผ่านการร่วมมือจากผู้ผลิตรายใหญ่
ของประเทศ ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบจากภัยแล้งได้และเกษตรกรก็เป็น
สมาชิกของ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว จึงเชื่อว่าจะควบคุม
การจำหน่ายได้” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ขณะเดียวกัน ยังจะมีการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภาวะภัยแล้ง ใน 19 จังหวัด 755 ตำบล
ผ่าน “โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัด...”
(โมบาย ยูนิค) เพื่อให้ผู้ประสบภัยแล้งได้ซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20-50%
โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม
2558 และกระจายสินค้าให้ครบภายในเดือน
กรกฎาคม 2558

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวถึงกรณีราคาข้าวที่การ
เคลื่อนไหวอย่างผิดปกติและอาจมีการทุบราคา
ข้าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไป
ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนจะให้มีการเชิญผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น โรงสี ผู้ส่ง
ออกข้าว โมเดิร์นเทรด เจ้ามาหาหรือถึงปัญหาราคา
ข้าวของไทย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการ
ศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจน แต่คาดว่าจะดำเนินการ
ได้ในเร็วๆ นี้ และหากพบว่ามีกรณีกระทำที่เป็น
การตั้งใจทำความเสียหายต่อราคาข้าวจริง ยืนยัน
ว่าจะไม่ปล่อยไว้ และจะจัดการทันที

พลังงานพร้อมรับข้าวเน่าผลิตเอทานอล ล็อตแรกขอ 1 ล. ตัน - ป้องกันกระทบมันสำปะหลัง

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 1 ก.ค. มีมติให้นำข้าวในสต็อกของรัฐบาลจำนวน 5.89 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเกรดซี 4.6 ล้าน



ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ตัน และเป็นข้าวเสียจำนวน 1.29 ล้านตัน โดยในส่วนของข้าวเกรดซีให้นำมาผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ข้าวในส่วนนี้ประมาณ 1-1.3 ล้านตัน โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบข้าวที่เป็นของกลางในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจากคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้าวแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนำข้าวออกมาดำเนินการตามมติที่ประชุม นบข.ได้ และถ้าหากสามารถปลดล็อกกฎหมายได้เร็ว กระทรวงพลังงานก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีภายใน 4 เดือนนี้ ก่อนที่ผลผลิตมันสำปะหลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวปรับตัวสูงได้ โดยล่าสุดมีโรงงานเอทานอลจำนวน 7 แห่ง ได้แสดงความสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ส่วนข้าวเสียที่มีจำนวน 1.29 ล้านตันนั้น มีแนวคิดจะนำไปเป็นเชื้อเพลิงใน

ภาคอุตสาหกรรม อาทิ การผลิตเป็นถ่านสมัยใหม่ หรือไบโอชาร์ เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววัน

ด้านนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.ได้หารือกับผู้ประกอบการทั้งโรงงาน

เอทานอลและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะนำข้าวสาคูหรือธัญญาหารเสื่อม เพื่อไปผลิตเอทานอลและเป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้า โดยทางผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและทางกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลสต็อกข้าวและมีค่าดูแลเก็บรักษาวันละ 40 ล้านบาท ก็ต้องการระบายสต็อกข้าวเหล่านี้ออกมา

สำหรับข้าวคุณภาพเสื่อมที่จะมาใช้ผลิตเอทานอลมีประมาณ 4-5 ล้านตัน แต่จากการศึกษาภาพรวมหากจะรับมาผลิตเอทานอลก็ต้องไม่กระทบราคาเอทานอลให้เพิ่มขึ้น ไม่กระทบต่อวัตถุดิบอื่นที่ผลิตเอทานอล เช่น มันสำปะหลังที่จะทยอยออกสู่ตลาดเดือนพฤศจิกายนนี้ ดังนั้น การรับข้าวเสื่อมคุณภาพมาผลิตเอทานอลจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตัน/ปี ที่เหลือต้องเก็บไว้เป็นสต็อกไว้ก่อน

“ทางกระทรวงพาณิชย์จะดูแลการจำหน่ายข้าวเสื่อม โดยสุตรการคำนวณ

ราคาต้องไม่กระทบตลาดเอทานอล โดยจะประกอบไปด้วย
ค่าข้าว ค่าขนส่ง ค่าบดข้าวให้มีคุณสมบัติเหมือนมันเส้น เพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบเอทานอล ส่วนข้าวสำหรับโรงไฟฟ้านั้นก็จะเป็น
คุณภาพที่เสื่อมมากที่สุดและนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งกระทรวง
พาณิชย์จะประเมินปริมาณต่อไป” นายธรรมยศ กล่าว

ทั้งนี้ อธิบดี พพ.ให้สัมภาษณ์ระหว่าง ไปเยี่ยมชมโรงงาน
แอล.วาย.อินดัสตรีส์ ซึ่งถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ
ที่ พพ. ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำจากเดิมใช้
น้ำมันเตาให้ปรับมาใช้หัวเผาที่สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
เม็ด (Wood pellets) แทนการใช้น้ำมันเตา ซึ่งผลประหยัด
สูงสุดจากชีล้อยัดเม็ด ลดค่าใช้จ่ายได้สูงกว่า 2.5 ล้านบาท
ต่อปี และเตรียมขยายผลส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนหัวเผาให้

อีก 100 โรงงาน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานใช้หม้อ
ไอน้ำขนาดเล็กไม่เกิน 10 ตัน/ชั่วโมง จำนวน 4,195 ลูก ขนาด
รวม 13,000 ตัน/วัน หากมีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดจะลดการ
ใช้น้ำมันถึงครึ่งหนึ่งและช่วย แก้ปัญหาเชื้อเพลิงอัดเม็ดถ่าน
ตลาด เพราะญี่ปุ่นและเกาหลีได้หันไปสั่งซื้อจากเวียดนามแทน
เพราะราคาจำหน่ายถูกกว่า

ธ.ก.ส. ออกมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหา

ธ.ก.ส. เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร
จากปัญหาภัยแล้ง โดยให้พนักงานออกเยี่ยมเยียน
รับฟังปัญหา พร้อมช่วยหาแนวทางแก้ไข

23

นายลักษณะ วิจนานวิษ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถณณ์ภัยแล้งในพื้นที่
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 26 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี ชัยนาท
ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร นครนายก
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม
เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งกรมชลประทานได้มี
ประกาศขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ
เจ้าพระยาออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง
เกษตรกร ธ.ก.ส. ได้มอบหมายพนักงานสาขาลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
เกษตรกรเพื่อให้กำลังใจ สอบถามปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
พร้อมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1. กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว กรมชลประทานได้
ประกาศว่าจะดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก
ข้าวนาปีที่ได้เพาะปลูกแล้ว จำนวนประมาณ 2.85 ล้านไร่ ได้ให้พนักงาน
ธ.ก.ส. สาขา ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อให้
เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม
หากผลผลิตเกิดความเสียหายในระยะต่อไป ธนาคารมีแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือไว้แล้วโดยจะขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมให้ ดังนั้น
เกษตรกรไม่ต้องกังวลในเรื่องภาระหนี้สินที่มีอยู่กับธนาคารแต่อย่างใด

2. กรณีที่เกษตรกรลูกค้ำกู้เงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้เพาะปลูก
ได้ให้พนักงานชี้แจงการขอความร่วมมือของกรมชลประทานที่ขอให้
ชะลอการเพาะปลูกไว้ก่อนและให้ติดตามสถานการณ์ความพร้อม
ในการเพาะปลูกเมื่อมีฝนตกชุกหรือมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ จากกรม
อุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกหรือ
ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม
2558 ทั้งนี้ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ไปแล้วจะแนะนำให้
ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากไว้ก่อนเมื่อสถานการณ์เหมาะสมจะได้มีเงิน
ทุนพร้อมสำหรับการเพาะปลูกต่อไป

3. กรณีเกษตรกรลูกค้ำยังไม่ได้กู้เงินและยังไม่ได้เพาะปลูก
ธนาคารขอให้ชะลอการกู้เงินจากธนาคารออกไปก่อน จนกว่าจะมี
ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก

“จากนี้ไปหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเป็นระยะยาวนาน
จนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ส่งผลให้เกษตรกรลูกค้ำประสบปัญหา
การขาดรายได้และมีผลกระทบต่อชำระหนี้เดิม ธนาคารจะพิจารณา
ขยายเวลาการชำระหนี้หรือดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับ
เกษตรกรลูกค้ำตามวิสัยปฏิบัติของธนาคาร เป็นกรณีไป นอกจากนี้กรณี
ที่เกษตรกรลูกค้ำได้ขอคำแนะนำรูปแบบการผลิตที่เหมาะสมจาก
เกษตรกรอำเภอ เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทน หรือต้องการ
ฟื้นฟูการผลิต ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งหากเกษตรกรขาดเงินทุน
หมุนเวียน สามารถไปติดต่อขอใช้สินเชื่อจากธนาคารได้” นายลักษณะกล่าว

โรงตั้งรัฐอัด 500 ล้าน A12 แก้ภัยแล้งเกษตรกร

ประสิทธิ์ชัย โรงตั้งรัฐเตรียม 500 ล้าน รับจํานำเครื่องจักรกลเกษตร ปลอดดอกเบี้ย

นายมานะ เกตุทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอนาณูเคราะห์ หรือโรงรับจํานำรัฐ เปิดเผยว่า ได้เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท รองรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ให้นำเครื่องมือการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง มาจํานำกับโรงรับจํานำของรัฐ ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน รวมทั้งขยายเวลาปลอดดอกเบี้ย เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่

วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2558 โดยวงเงินจํานำไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.25% วงเงิน 5,001-1 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.75% วงเงินจํานำ 10,001-2 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 1% วงเงินจํานำ 20,001-1 แสนบาท ดอกเบี้ย 1.25%

“ขณะนี้เกษตรกรนำเครื่องมือการเกษตรมาจํานำไม่มากนัก แต่เราก็เตรียมพร้อมไว้ โดยจะตีราคาจํานำหลักการเดียวกับการตีราคาจํานำแบบเบ็ดเตล็ดทั่วไป ซึ่งอาจไม่สูงมากนัก แต่จะไม่คิดดอกเบี้ย 3 เดือน คาดว่าเกษตรกรคงไม่ปล่อยให้สินทรัพย์หลุดเพราะเป็นเครื่องมือทำกิน” นายมานะ กล่าว

EU ฟันพิษ อาหารทะเลราคาพุ่ง

ตลาดไทยยับขึ้นโลละ 40
เรือประมงนับพันจอดนิ่ง
บึกป้อม: ไม้แข็ง-เด็ดขาด
ไม่สนกฎหมู่ต่อต้าน 4 กค.

พิษกฎเหล็กอียู เริ่มส่งผลทำให้อาหารทะเลหลายชนิดปรับราคาขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณลดลง เผยอาหารทะเลตลาดไท ปทุมธานี ยับราคาไปแล้วโลละ 20-40 บาทสำหรับปลาหมึกขนาดต่างๆ คาดสัปดาห์หน้าอาจปรับขึ้นอีกหากปลาทะเลมีจำนวนน้อยลง ส่วนเรือประมงกัมพูชาผวาถูกจับ ● อ่านต่อหน้า 2

ตามกฎหมายไทย พวกมันปลาทะเลไปขึ้นที่อื่น ไม่เดินทางมาขายที่คลองใหญ่ ทำให้พ่อค้า-แม่ค้ารอเก้อ เพราะปลาทะเลขาดตลาด ขณะที่รองนายกฯ ยีร์เกอราน เรือประมงต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง หลังปล่อยปลาละเลยกันมานาน ประกาศไม่สน 4 ก.ค.เรือประมงผิดกฎหมายขู่อัยอู่ประท้วง ชี้คนส่วนใหญ่เข้าใจรัฐบาล หัวหน้าโดนอัยอู่แจกใบแดง จะได้ไม่คุ้มเสีย ล่าสุดเรือประมงผิดกฎหมายส่วนใหญ่ยับยั้งยังจอดนิ่งตามท่าเรือรอตุลาที่รัฐบาล

● "ประวิตร" ค้านยึดมั่น กม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 2 ก.ค.58 ที่สโมสรทหารบก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีเรือประมงที่ไม่ขึ้นทะเบียน เริ่มหยุดทำประมงว่า เราต้องทำตามกฎหมาย เรือที่ผิดกฎหมายก็ออกไปทำกาประมงไม่ได้ ส่วนเรือที่ถูกกฎหมายก็ออกไปทำประมงได้ตามปกติ ส่วนปัญหาขึ้นทะเบียนไม่ทันนั้น กองทัพเรือได้จัดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ให้บริการจดทะเบียนในทะเล รัฐบาลช่วยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหาย ที่ผ่านมามีเรือประมงทำผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2534 ดังนั้นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ออกอย่างเดินต่อไปได้ เรากำลังคุย แก้ไขปัญหาต่อไป โดยรัฐบาลจะหารือเพื่อช่วยเหลือต่อไป เมื่อถามว่า จะมีมาตรการปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรทางทะเลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยังไม่มี

ถ้าเรือออกไปตามที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยทางกองทัพเรือได้คำนวณว่า เรือที่ขึ้นทะเบียนไม่มีปัญหาสามารถทำประมงได้ ขณะนี้ปริมาณปลาในทะเลมีจำนวนลดลง เหลือเพียง 20% ดังนั้นเราต้องเพิ่มปลาให้ได้ เมื่อถามว่าการออกกฎหมายจริงจัง เกรงว่าจะเสียแนวร่วมที่เป็นชาวประมงหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คิดว่าไม่เสีย เพราะถ้าคนเข้าใจในกฎหมายและเข้าใจว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ไม่มีทางเสียแนวร่วมแน่นอน อีกทั้ง คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรัฐบาล เชื่อว่าไม่มีปัญหา

● ลุ้นอัยปลดเหลือง-แดง

พล.อ.ประวิตร ระบุอีกว่าที่ผ่านมา ทางการใช้เวลาเรือที่ไม่ขึ้นทะเบียนมาหลายเดือน แต่เขาไม่สนใจ ก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นนี้ เมื่อถามถึงชาวประมงประกาศหยุดทำประมงในวันที่ 4 ก.ค.นี้

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คิดว่าชาวประมงจะไม่หยุดทำการประมง เชื่อว่า เขาเห็นใจรัฐบาล และประชาชนในภาพรวม ตนไม่ได้ไปต่อรองกับเขา แต่เขาต้องเห็นใจประเทศชาติ และประชาชนกว่า 60 ล้านคน ทุกคนต้องทำตามกฎหมาย ส่วนจะคลี่คลายอย่างไร ค่อยมากกว่ากันในอนาคต และขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะปลดใบเหลือง หรือจะโดนใบแดง หรือไม่ก็ขอให้เห็นแก่ภาพรวมของประเทศด้วย

● ตลาดไทปรับราคาแล้ว

วันเดียวกันนี้ ผู้สื่อข่าวได้ดูราคาอาหารทะเลในตลาดไท ถนนพหลโยธินขาเข้า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนางสาวรวม อยู่สมศรี อายุ 55 ปี เจ้าของร้านเจริญสุขุม ซึ่งขายอาหารทะเลบอกว่ามีผลกระทบโดยเฉพาะปลาหมึกและปลาทะเล ปลาหมึกสดและปลาหมึกกล้วย เวลานี้ได้ขึ้นราคามาประมาณ 30-40 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิมที่ขายอยู่ กก.ละ 120-140 บาท ช่วงนี้ขึ้นราคามาอยู่ที่ 175-180 บาท และราคากุ้งทะเลก็ขยับตามขึ้นไป 10-20 บาท เพราะเรือไม่ได้ออกไปหาปลา

แม้ค่าอาหารสัตว์ทะเลหลายชนิดเปิดเผยว่า หลังจากที่ทางรัฐบาลมีการควบคุมเรือประมงที่ผิดกฎหมายทำให้เรือประมงไม่กล้าออกไปหาปลาในทะเล แต่ทางร้านก็ยังมีผลกระทบไม่มากนักแต่เวลานี้ปลาทะเลได้ขาดตลาดแล้ว ส่วนมากของทะเลที่มาส่งให้แม่ค้าที่ตลาดไทจะมาจากแพปลาหน้าชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ และคาดว่าในวันที่ 3 ก.ค.58 ที่แพลทั้งหมดยังจะปิด เพราะไม่มีเรือนำปลามาส่งให้ และจะทำให้อาหารทะเลมีผลกระทบต่อผู้บริโภค และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ปลาทะเล

● เรือเขมรไม่กล้าขายปลา

มีรายงานจาก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 2 ว่าการหยุดทำประมงของเรือประมงในอ่าวคลองใหญ่ จ.ตราด เนื่องจากเกรงถูกทางเจ้าหน้าที่จับกุม ทำให้ที่ท่าเรือประมงกัลปิงหา ท่าเรือชลาลัย และท่าเรือบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เต็มไปด้วยเรือประมงขนาดใหญ่อและขนาดเล็กจอดอยู่ที่ท่าเรือทั้ง 3 แห่งมากกว่า 800 ลำ นอกจากนี้เรือประมงอีกหลายจังหวัดทั้งชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ตราด ระนอง ที่มีผิดกฎหมายยังคงจอดสนิทตามท่าเทียบเรือ รอตุลาที่ของรัฐบาลว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือหรือไม่ และเป็นที่น่าสังเกตว่าเรือประมงสัญชาติกัมพูชาที่เดินทางมาขายปลาที่ทำเรือทั้งสามแห่ง ไม่กล้าเดินทางนำปลาทะเลมาขายยังฝั่งไทยทั้งที่ทุกวันจะมีมากกว่า 10 ลำวันก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก เกรงจะถูกทางการไทยจับกุมดำเนินคดี เพราะเรือประมงยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย

● ปริมาณปลาทะเลเริ่มลด

นอกจากนี้ที่ท่าเรือหาดเล็ก ที่เรือประมงพื้นบ้านกัมพูชา จาก จ.เกาะกง นำปลาเข้ามาขึ้นท่าและขายให้

กับพ่อค้าไทยวันละกว่า 20 ลำ ปรากฏว่า 2-3 วันที่ผ่านมาไม่มีเรือประมงของ จ.เกาะกง เดินทางเข้ามาแต่ประการใด ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าที่รับซื้อที่ไม่สามารถหาปลาไปให้ลูกค้าได้ตามที่ต้องการและที่ตลาดสดเทศบาลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด แผลงปลาที่ทุกวันจะมีปลาทะเลหลายชนิดมาขายเป็นจำนวนมากปรากฏว่า มีปลาเพียงไม่กี่ชนิด และมีจำนวนไม่มาก มีเพียงปลาทะเล กุ้ง ปลาหมึกที่ชาวประมงพื้นบ้านนำมาจำหน่ายเท่านั้น เป็นเพราะเรือประมงขนาดใหญ่ไม่ออกทำประมง

ด้านแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองตราด กล่าวว่า ยังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะปลาที่ขายอยู่ เป็นปลาเก่า ยังไม่มีการสั่งเพิ่ม ดังนั้นราคายังทยอยปกติ นอกจากนี้ ปลาที่ขายยังเป็นปลาเลี้ยงในกระชัง อย่างเป็นปลากระพง ส่วนร้านอาหารที่ขายอาหารซีฟูดยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจาก 1-2 วันที่ผ่านมายังมีปลาที่ยังเพียงพอต่อการปรุงอาหาร แต่หากเรือประมงไม่สามารถออกทำประมงได้ในเร็วๆ นี้ อาจจะต้องปิดร้านอาหารประเภทซีฟู๊ดได้

● กระป๋มีเรือแค่ลำเดียว

ส่วนที่ท่าเทียบเรือประมง ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ พ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลจำนวนมากต่างเร่งเลือกปลา สัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายลำเดียวจาก 20 ลำ ที่ออกทำประมงเมื่อคืนนี้ ที่สามารถจับสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้มีการเปิดอ่าวทะเลฝั่งตะวันตกอันเนื่องมาเหนือหลังประกาศปิดอ่าวห้ามทำประมง ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสัตว์น้ำบางชนิด ได้มีการปรับขึ้นก็โลกร่มละ 10-20 บาท เนื่องจากปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จากภาวะเรือประมงพาณิชย์หลายจังหวัดหยุดออกประมงเนื่องจากผิดกฎหมาย และเรือประมงพื้นบ้านของจังหวัดกระบี่มากกว่า 1,500 ลำ เปลี่ยนอาชีพไปจับแมงกะพรุน โดยราคาขายที่แพปลาพบว่าราคาได้มีการปรับขึ้นเช่นปลาหูขนาดใหญ่ปรับเป็นกิโลกรัมละ 110 บาท จากราคา 90 บาท และจำหน่ายในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าราคา กก.ละ 150 บาท ปลาแดง 70 บาท ราคาขายในตลาด 100 บาท จากราคาเดิม 80 บาท และมีแนวโน้มว่า ราคาจะปรับสูงขึ้นเนื่องจาก เรือประมงพาณิชย์ในภาคใต้หลายจังหวัดหยุดทำประมง



▲ ซยับขึ้น

บรรยากาศโซนอาหารทะเลตลาดไท ถนนพหลโยธินขาเข้า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก ขณะที่แม่ค้าซื้อหากเรือประมงทยุก่ออกทะเลจริงก็จะมีเรืออาหารทะเลสดขายอย่างแน่นหนา อาจส่งผลให้ราคาสูงในช่วงนี้

ระดมพันธุ์ข้าวกว่า 200 สายพันธุ์

ออกโชว์งานวันเกษตรแห่งชาติ '58 ที่ สุรินทร์

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา และสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรกรไทย ในส่วนของกรมการข้าวได้ร่วมจัดแสดง



ชาญพิทยา ฉิมพาลี

นิทรรศการผลงานกรมการข้าว โดยนำเสนอนิทรรศการ "มหัศจรรย์ข้าว 4 ภาค" เพื่อเผยแพร่ผลงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวของกรมการข้าว ความก้าวหน้าทางวิชาการ การส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารด้านข้าว และเปิดโอกาสให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้นวัตกรรมด้านข้าว

สำหรับนิทรรศการ "มหัศจรรย์ข้าว 4 ภาค" แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ 1. โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จฯ

ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557, 2. โซนมหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค ภาคเหนือ ได้แก่ พันธุ์ปิ่นโปะโละ เจ้าขาวเขี้ยวภู ภาคกลาง ได้แก่ พันธุ์ กช57 กช59 กช61 ข้าวขึ้นน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พันธุ์ทับทิมชุมแพ มะลิสีสุรินทร์ พญาสิมแกง ปกาอัมปิล และภาคใต้ ได้แก่ พันธุ์เหนียวคำหม่อ ซอไม้ไผ่ สังข์หยดพัทลุง, 3. โซนระบบนิเวศการปลูกข้าวในประเทศไทย โดยนำพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวนาสวน ข้าวนาชลประทาน ข้าวนาเมืองข้าวฟ่างลอย และการปลูกแสดงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมตามระบบนิเวศ และ 4. โซนแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากข้าว จัดนิทรรศการส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารด้านข้าว การแปรรูปข้าวสู่ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว การสาธิตและอบรมการทำข้าวมันไก่จากข้าวทับทิมชุมแพ ซูชิจากข้าวเหนียวคำหม่อและข้าวพญาสิมแกง

สำหรับกิจกรรมบนพื้นที่แปลงสาธิตกว่า 6.3 ไร่ ได้ปลูกแสดงพันธุ์ข้าวต่างๆ ในพื้นที่ 4.5 ไร่ ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวมะลิสีสุรินทร์ แสดงพันธุ์ข้าวแนะนำ 69 พันธุ์ และข้าวพันธุ์พื้นเมืองกว่า 174 พันธุ์